

คำนำ

ประเทศไทยเริ่มนำระบบสากล GHS มาบังคับใช้กับสารเคมีในภาคอุตสาหกรรมตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2555 โดยมีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมีให้แก่กลุ่มประชากรเป้าหมาย โดยกำหนดให้ผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าซึ่งวัตถุอันตรายที่เป็นสารเดี่ยวและสารผสม ต้องดำเนินการตามข้อกำหนดว่าด้วยระบบสากล GHS ต้องจำแนกความเป็นอันตรายทางกายภาพ ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม แล้วจัดทำฉลาก และเอกสารข้อมูลความปลอดภัย ทั้งนี้ สารเดี่ยวให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี และสารผสมให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

สำหรับภาคผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบ โดยตรงต่อการนำระบบสากล GHS มาใช้ปฏิบัติกับผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข ทั้งนี้ ได้มีการดำเนิน การพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง แต่จากการดำเนินงานที่ผ่านมายังพบว่า มีปัญหาหลายประการ และกรณีที่ได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน พ.ศ. 2558 ซึ่งต้องมีการค้าขายสารเคมีและสินค้าอย่างเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงมีความจำเป็นต้องศึกษาในเรื่องการเตรียมความพร้อมของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับระบบสากล GHS กับผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค เพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้าในภูมิภาคอาเซียน อันจะเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าของไทย และส่งเสริมให้ผู้บริโภคไทย และผู้บริโภคอาเซียน ได้ใช้สินค้าที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และได้มาตรฐานสากล

รายงานการวิจัยเรื่องการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยต่อการจัดการความปลอดภัยของสารเคมีด้านผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคโดยระบบสากล GHS เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนฉบับนี้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมของ ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในประเทศไทยต่อการจัดการความปลอดภัยของสารเคมีด้านผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคโดยระบบสากล GHS เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ผู้วิจัยขอขอบคุณกองทุนรัตน โกสินทร์ สมโภช 200 ปี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ให้การ สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยนี้จะมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของการจัดการด้านความปลอดภัยของสารเคมีด้านผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคโดยใช้ระบบสากล GHS เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป

ศรศักดิ์ สุนทร ไชย

มิถุนายน 2559